

**เอกสารประกอบการพิจารณา : การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้  
ก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาต**

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติกระทรวงพลังงาน

**เอกสารประกอบการขออนุญาต**

	รายการเอกสาร	ตัวจริง	สำเนา	เงื่อนไข	
1	รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบก่อนการใช้งานของระบบท่อและอุปกรณ์ถังเก็บและจ่ายก๊าซพร้อมผลการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมความดันเกินพิกัดแบบระบายรวมถึงการทดสอบและตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไม่ทำลายสภาพเดิมของระบบท่อก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเฉพาะส่วนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน	1	0	(พร้อมระบุจำนวนแผ่น)	<input type="checkbox"/>
2	รายงานผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเฉพาะส่วนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน	1	0	(พร้อมระบุจำนวนแผ่น)	<input type="checkbox"/>
3	สำเนาหนังสือคำสั่งรับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ	1	0	(รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าพร้อมระบุจำนวนแผ่น)	<input type="checkbox"/>
4	สำเนากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติหรือหนังสือรับรองจากผู้รับประกันภัยโดยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามประกาศกระทรวงพลังงานและคำสั่งนายทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมสำเนากรมธรรม์ฉบับที่นำมาใช้ในการรับรอง	1	0	(ก่อนรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการแจ้งผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่ทำให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นและผู้รับประกันภัยได้ตกลงยินยอมรับทำประกันภัยต่อไปเพื่อไม่เป็นการระงับไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย) (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าพร้อมระบุจำนวนแผ่น)	<input type="checkbox"/>
5	คู่มือวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	2	0	(พร้อมระบุจำนวนแผ่น)	<input type="checkbox"/>
6	สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคารตัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6) (ถ้ามี) กรณีกรุงเทพมหานครต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตที่ประกอบกิจการตั้งอยู่กรณีต่างจังหวัดต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่หรือสำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคารตัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (กนอ.02/6)	1	0	(กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงอุตสาหกรรม/การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าพร้อมระบุจำนวนแผ่น)	<input type="checkbox"/>

	รายการเอกสาร	ตัวจริง	สำเนา	เงื่อนไข	
7	สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	1	0	(รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าพร้อมระบุจำนวนแผ่น)	<input type="checkbox"/>
8	สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหรือสำเนาแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้ากรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับของพ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน	1	0	(ผู้ประกอบการต้องดำเนินการจัดส่งสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าพร้อมระบุจำนวนแผ่น)	<input type="checkbox"/>

**แบบฟอร์มคำขออนุญาต**

	รายการเอกสาร	เงื่อนไข	
1	หนังสือขออนัดทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ	-	<input type="checkbox"/>
2	ตัวอย่างการกรอกหนังสือขออนัดทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ	-	<input type="checkbox"/>
3	หนังสือส่งผลการทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา	-	<input type="checkbox"/>
4	ตัวอย่างการกรอกหนังสือส่งผลการทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา	-	<input type="checkbox"/>